



ประกาศผลการประกวด  
โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2558

1. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ  
กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มาก่อนแล้ว และยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมเวลาอย่างน้อย 3 ปี โครงการมีพัฒนาการเติบโตจากฐานเดิมอย่างมั่นคงลงลึกจนชำนาญ แล้วจึงขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่องตามบริบทของตนเอง ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชนสังคมได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ และมีความยั่งยืน จึงได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ ว่าสมควรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน	หมายเหตุ
1	สพม.22 นครพนม	สมุนไพรร้านนา สป่าบ้านทุ่ง มุ่งจิตอาสา เพื่อพัฒนาถิ่นเกิด เทิดไถ่องคุณมินทร์	เรณูนครวิทยานุกูล	ได้รับรางวัลเมื่อปีการศึกษา 2557 แต่ถูกกำหนดให้จำหน่าย 1 ปีการศึกษา*
2	สพป. สุรินทร์ เขต 2	เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยด้วยดวงใจคนรักดี	โนนหารยณ์วิทยา	จำหน่าย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

\*ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” เมื่อปีการศึกษา 2557 แต่ถูกกำหนดให้มีการจำหน่ายไว้ก่อน ในช่วง 1 ปีการศึกษา คณะกรรมการได้ติดตามเยี่ยมประเมินจนเป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบให้ทางโรงเรียนสามารถไถ่โล่พระราชทานฯ ได้สำเร็จ และขอให้มีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ไปที่โรงเรียนของตนเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองสมโภชได้อย่างเป็นทางการต่อไป

## 2. เกียรติบัตร ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน

**2.1 ประเมินต่อเนื่องปีที่ 2** เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอติเยียม ระดับประเทศ เมื่อปีการศึกษา 2557 แล้วยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องด้วยมีอายุโครงการที่ดำเนินการ เพียง 2 ปีการศึกษา ยังไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับปีที่ได้รับโล่จากสมเด็จพระเทพฯ เป็นปีที่ 1) จึงให้มีการขยายเวลาประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์ มีจำนวน 8 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน	หมายเหตุ
1	สพม. เขต 34 เชียงใหม่	จิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชน	แม่แจ่ม	ติค ร ปี 2556
2	สพม. เขต 19 นongบัวลำพู	น้องพี่เชิญชวน รักนวลสงวนตัว	หนองบัวพิทยาคาร	ติค ร ปี 2556
3	สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ	Stop Teen Mom สีลข้อ ๓ ดงงามอย่างไทย เทิดไท้องค์ราชัน	ชุมชน	ติค ร ปี 2556
4	สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ	จิตอาสาวัยใส ดูแลผู้สูงวัย ทำความดีถวายในหลวง	ปรังค์กู่	ติค ร ปี 2556
5	สพม.เขต 8 กาญจนบุรี	บ้านคนดีสร้างความดีตามแนววิถีไทยเทิดไท้องค์ราชัน	ท่ามะกาวิทยาคม	ติค ร ปี 2556
6	สพม. เขต 42 นครสวรรค์	สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนำปรัชญาถวายเป็นหลวง	เทพศาลาประชาสรรค์	
7	สพป. ลพบุรี เขต 1	ดูแลผู้สูงวัย ด้วยใจจิตอาสา	บ้านหลุมข้าว	
8	สพป. ปราจีนบุรี 2	คนสามวัย สานสายใยคุณธรรม นำสุขสู่ชุมชน	บ้านเขาไม้แก้ว	

## 2.2 ขยายเวลาประเมินมากกว่า 2 ปีการศึกษา

อนึ่ง มีโครงการที่แม้จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านศักยภาพของเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการเอง และ/หรือ ข้อบกพร่องด้านกระบวนการกลุ่มเรียนรู้อาจารย์รุ่นใหม่ที่มาสืบทอด “ไม่รู้สึกรับเป็นเจ้าของโครงการได้เด่นชัด และ/หรือ ที่ปรึกษามีลักษณะบอกสั่งหรือครอบงำการทำงานของเยาวชนมากเกินไป และ/หรือ มีการตกแต่งให้โครงการโดดเด่นแบบผิวเผินโดยไม่ได้หยั่งรากลึกจนมั่นคงเสียก่อนแล้วค่อยขยายผล เป็นต้น ทำให้การตีความการทำงานภายใต้แนวพระราชดำริว่า “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด หรือยังไม่ค้นพบตนเองจนตกผลึกทางความคิด แต่ก็ยังถือได้ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องสืบต่อไป และอาจทำให้มีโอกาสได้ค้นพบตนเองอย่างแท้จริงว่าการสร้างสรรค์

ประโยชน์สุขแก่มหาชนนั้น ควรเริ่มจากการหยั่งรากลึกจากภายในแล้วค่อยเติบโตใหญ่สู่ภายนอก โดยที่เยาวชนต้องค้นพบด้วยตนเองและไม่ถูกครอบงำจากความคิดแบบผู้ใหญ่จนไร้ธรรมชาติอันสดใสของเด็ก โครงการงานจึงต้องมีลักษณะหยั่งรากลึกในประเด็นของตนเองจนชำนาญก่อนแล้วจึงขยายผลแบบค่อยเป็นค่อยไป คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นว่าสมควรขยายเวลาให้แก่โครงการเหล่านี้ได้พิสูจน์ตนเองอีก 1 ปีการศึกษา มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน	หมายเหตุ
9	สพม. เขต 35 ลำพูน	ลูกตะแบกร่วมใจ สานสายใจสู่ชุมชน	ธีรภานท์ บ้านโฮ่ง*	ได้รับโล่พระราชทานเมื่อ ปี 2556
10	สพม. เขต 7 สระแก้ว	วัยใส จิตอาสา หยุตปัญหาเด็กหญิงแม่	วังน้ำเย็นวิทยาคม*	ได้รับโล่พระราชทานเมื่อ ปี 2556
11	สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2	ยุวชนจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน	ชุมชนบ้านคำ	ได้รับโล่พระราชทานเมื่อ ปี 2556
12	สพม. เขต 31 นครราชสีมา	สานรักสองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน	บึงพะไล	ดีเยี่ยม ปี 2555 ได้รับโล่ฯ ปี 2556
13	สพม. เขต 38 ตาก	ลูกไม้ห่ล่นไ้ร้่มพระบารมีเยาวชนทำความดี สู่วิถีแห่งความพอเพียง	สรรพวิทยาคม**	ดี ร ปี 2555 ได้รับโล่ฯ ปี 2556

\* ต้องได้รับการไ้ช้ซึ่งและปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ \*\* ขยายระยะเวลาประเมินอีก 1 ปีการศึกษาสุดท้าย

### 3. ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแก่มหาชน”

เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอดยะยม ระดับประเทศ มาแล้วยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สร้างสรรค์ประโยชน์สุขตามกำลังของตนๆ อย่างเต็มที่แล้ว จึงสมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแก่มหาชน” มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน	หมายเหตุ
1	สพป. อุบลราชธานี เขต 1	ร้อยรักความห่วงใยผู้สูงวัยประสานใจบรรณ วายพอ	ชุมชนบ้านหนองขุน	ได้รับโล่พระราชทานเมื่อ ปี 2555
2	สพม. เขต 28 ยโสธร	รู้ค่าผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	มหาชนะชัยวิทยาคม	ได้รับโล่พระราชทานเมื่อ ปี 2555
3	สพป. พิษณุโลก เขต 1	จิตอาสาช่วยเหลือคนยากจนและงานศพท้องถิ่น	ชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์	ดี ร ปี 2555 ได้รับโล่ฯ ปี 2556

กคพ.

4	สพม. 12 นครศรีธรรมราช	รักการเขียน หมั่นเพียรการอ่าน เยาวชนกล้าหาญ น้อมปณิธานพ่อหลวง	กรุงหยันวิทยาการ	ติค ร ปี 2555 ได้รับ โล่ฯ ปี 2556
5	สพม. เขต 32 บุรีรัมย์	सानโยรักผู้สูงวัยสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน	บ้านกรวดวิทยาการ	ติค ร ปี 2555 ได้รับ โล่ฯ ปี 2556

#### 4. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	โรงเรียน
1	สพป. สระแก้ว เขต ๒	พลังบวกเชื่อมโยงสายใยชุมชน	บ้านโคกสูง
2	สพป. ตาก เขต ๒	ได้รู้พระบารมี สานต่อการทำบุญชื่ สู่วิถีความพอเพียง	บ้านแม่ระเมิง*
3	สพม. เขต 23	คุณธรรมนำชีวิต พร้อมมิตรจิตอาสา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ธาตุนารายณ์วิทยา*
4	สพม. เขต 12	สานสายใยรักที่สู่น้อง	พระพรหมพิทยานุสรณ์*

\* จำนำโล่พระราชทานฯ จนกว่าจะได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ ในพื้นที่จริง

#### 5. ติค ร ขยายเวลาการประเมินรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ หรือ โล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ กพฐ. ดีเยี่ยม ระดับประเทศ

โครงการที่คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาการประเมินต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โครงการได้มีการพัฒนาปรับปรุงได้สมบูรณ์มากขึ้น ให้สมกับเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างดีเยี่ยมในระดับประเทศ มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพม. เขต 22	อุ่มเหม้าประชาสรรค์	จิตอาสาพื่อนเขียนอ่าน สานสายใยครอบครัว
2	สพม. เขต 32	ถนนหักพิทยาคม	เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตอาสา พาเพื่อนรอด
3	สพม. เขต 15	นราสิกขาลัย	สองศาสนา สองวัฒนธรรม สามัคคีทำดีเพื่อพ่อหลวง

6.1 โฉ่เกียรตียศ จาก เลขารการ สพฐ. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรตียดีเยี่ยม ระดับประเทศ มีจำนวน 9 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพม. เขต 18	เกาะจันทร์พิทยาคาร	อาสา เต็มฝั้น บันรัก
2	สพป.สกลนคร เขต 2	บ้านง่อนหนองพะเนาวิ มิตรภาพที่ 126	จิตอาสา เบญจตรี เสริมชีวิตผู้สูงวัย ทำความดี ถวายในหลวง
3	สพม. เขต 24	กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	แบ่งปันความรู้ จากพี่สู่น้อง
4	สพป.นครพนม เขต 2	บ้านโพนจาน	สานสายใยไฟกตัญญู เชิดชูคุณแผ่นดิน
5	สพป.ชุมพร เขต 2	บ้านน้ำลอดน้อย	อสม.น้อยจิตอาสาเพื่อองค์กรราชภูมิพล
6	สพม. เขต 11	ท่าชีวิทยาคม	อยู่อย่างพอเพียงเทิดไท้องค์ราชัน
7	สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2	บ้านห้วยสิงห์	สะพานบุญอาสา
8	สพม. เขต 35	สบปราบพิทยาคม	รักเธอนะขะยะ
9	สพม. เขต 38	สามเงาพิทยาคม	แสงมดแดง กล้าธรรมน้อมนำจิตอาสา รู้คุณค่าสิ่งแวดลอม น้อมใจกักดีถวายเป็นของค์ราชัน

7. เกียรตียศโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรตียดีเด่น ระดับประเทศ มีจำนวน 7 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	โรงเรียน	ชื่อโครงการ
1	สพป.สระบุรี เขต 1	ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)	เอกลักษณ์ชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม
2	สพป.ปราจีนบุรี เขต 1	อนุบาลประจันตคาม	โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
3	สพป.ชลบุรี เขต 3	วัดโป่ง	วัยใส ใส่ใจคุณธรรม ลดละเลิก
4	สพม. เขต 42	เทพศาลาประชาสรรค์	จิตอาสาตามรอยพ่อ

5	สพม. เขต 23	พังโคนพิทยาคม (ม.ต้น)	รวมพลังจิตอาสาวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6	สพป.นครราชสีมา เขต 3	สระแก้ววิทยาคม	น้ำใจจิตอาสาสู่คนชราในท้องถิ่น
7	สพป.ลำปาง เขต 1	พิชัยวิทยา	เด็กพิชัยวัยใส ร่วมใจ ทำดีถวายในหลวง

ขอกราบขอบพระคุณ ขอบขอบคุณ อนุโมทนา ทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ และโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งหลาย จนประสบความสำเร็จด้วยดี ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมานี้ จงมาร่วมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลบัจจัยที่ดีมีคุณูปการต่อท่านทั้งหลายให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความสำเร็จ โดยสวัสดิ์ มีความสุขความเจริญงอกงามรุ่งเรืองในพระสัทธรรมยิ่งขึ้นสืบไปเทอญฯ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2559



(พระมหาพงศ์นรินทร์ สุตวโส)

ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

ประธานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

กคพ.